



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย	ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติครั้งที่ 3/2560 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตำรับยาแผนไทย 100 ตำรับ จากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ใน 4 กลุ่มโรค คือกลุ่มโรคโลหิตระดูสตรี กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคลม และกลุ่มโรคไข้ เพื่อขึ้นทะเบียนอย. และนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันในรพ. คาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้หมดภายใน 3 เดือน
กรุงเทพธุรกิจ สวท. ไอเอ็นเอ็น	สำรวจยาช่วยน้ำท่วม -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในช่วงสัปดาห์นี้ ได้สั่งการให้สสจ. รพ.ทุกแห่ง และ สสอ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะใน 28 จังหวัด ที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ให้ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสำรองทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดบริการประชาชน รวมทั้งได้สำรวจยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมในส่วนกลาง 400,000 ชุด พร้อมสนับสนุนพื้นที่ได้ทันที เตือนประชาชน หลีกเลี่ยงเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นอันตรายขณะเกิดพายุลมแรง เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง หากบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ได้ที่ สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9, TNN24	การดูแลสุขภาพประชาชนในระดับพื้นที่ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วประเทศ ประกอบด้วย นายกเทศบาล นายก อบจ. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล ซึ่งหลังจากมีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่มาหลายปี พบผลเป็นรูปธรรม สามารถกระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองและคนในชุมชนได้
มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9	รณรงค์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบบีโลก “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” ว่า สธ.ตั้งเป้าลดคนไทยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้เข้าถึงการรักษาให้ได้ ร้อยละ 50 ภายในปี 2564 พร้อมเชิญชวนประชาชนรับการตรวจคัดกรองโรค 31 ก.ค.-4 ส.ค. 2560 ในรพ.สังกัด สธ.ที่เข้าร่วมโครงการ 104 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผลสำรวจขององค์การอนามัยโลกพบประชากรกว่า 325 ล้านคนทั่วโลก ป่วยและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี และมีผู้เสียชีวิตถึง 1.34 ล้านคนต่อปี สำหรับประเทศไทย คาดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณ 2.2-3 ล้านคน ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณ 3-7 แสนราย
สปริงนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	แนะผู้สูงอายุใช้ 5 สุข ในยุค 4.0 -เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ ผอ.รพ.สราญรมย์ เปิดงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย ยุค Thailand 4.0 โดย นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุ 10.7 ล้านคน คาดการณ์อีก 8 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน ในยุค 4.0 ผู้สูงอายุไทยสามารถสร้างความสุขความพึงพอใจในชีวิตให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ด้วยการยอมรับและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอดี และมีคุณค่า ยึดหลัก 5 สุขในการดำเนินชีวิต ได้แก่ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ผลสำรวจสุขภาพจิตคนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต ปี 2556 พบคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป มีปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 7 ล้านคน ใน 5 กลุ่มโรค 1.โรคซึมเศร้า 2.ภาวะจิตผิดปกติหรือจิตเภท 3.กลุ่มที่มีความวิตกกังวล 4.กลุ่มที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด และ 5.กลุ่มที่มีปัญหาแทรกซ้อนจากสิ่งเสพติด คาดว่าปัญหาสุขภาพจิตจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาหาเสพติดและแอลกอฮอล์ ได้ให้ศูนย์สุขภาพจิต 13 ศูนย์ทั่วประเทศร่วมมือกับเขตสุขภาพต่างๆ ใช้มาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เน้นตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อดูแลส่งเสริมอย่างเหมาะสมครอบคลุมทุกกลุ่มวัย</p>
แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์	<p>เผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย ตำรวจ บก.ปคบ. และตำรวจภูธร จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่มีไซยาเนตที่ศูนย์บริการสาธารณสุขปโคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยออย. ปฏิบัติงานร่วมกับ บก.ปคบ. กวาดล้างจับกุมผู้ประกอบการความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า ยึดเป็นของกลางตั้งแต่ปี 2556-2559 น้ำหนักกว่า 25,000 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 247 คดี มูลค่าของกลางกว่า 120 ล้านบาท</p>
เว็บไซต์ siamstations เว็บไซต์ news เพจหม่อมโพธิ์ดำ	<p>ใช้ทราวดอลผิดวิธี</p> <p>-เสนอข่าว โลกโซเซียลมีการแชร์เรื่องราวที่ใช้เป็นอุทาหรณ์ โดยผู้โพสต์ระบุว่า น้องชายได้ใช้ยาแก้ปวด (ทราวดอล 500) ตอนเกิดอุบัติเหตุ หลังจากกินไปได้ระยะหนึ่ง กลายเป็นติดยาและไปซื้อมากินเองทุกวันติดต่อกัน 1-2 ปี ทำให้มีอาการตัวบวม ไตวายและเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นอัมพาตครึ่งซีกขวา ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตลอด 4 เดือน ต้องไปฟอกไตที่รพ.อาทิตย์ละ 2 ครั้ง จนเสียชีวิต</p>
ไทยโพสต์ คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน 360	<p>ดาราโพสต์ชวนตีแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ 10 พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกันประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับตำรวจภาคต่างๆ เพื่อเตรียมแผนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และสั่งกำชับตำรวจแต่ละภาคเฝ้าระวังและตรวจสอบดำเนินคดีกับกลุ่มดารา นักแสดง นักร้อง เน็ตไอดอล หรือบุคคลมีชื่อเสียง ที่โพสต์ภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทาง เบื้องต้นดำเนินคดีแล้ว 5 ราย อาทิ ดีเจเตย์, คริส หอวัง, อ้อฟ-ปองศักดิ์, นิวเคลียร์ พบมีภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะโฆษณาเชิญชวน ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้มีชื่อเสียงโพสต์ภาพลักษณะนี้อีกมาก จึงขอเตือนให้นำออกจากออนไลน์ และตำรวจจะเฝ้าจับตาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี และหลังจากนี้จะเรียกบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาสอบสวนด้วย</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ กระแสสุขภาพ	<p>ชิงแคปซูล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำยาแผนไทยที่ควรมีไว้ประจำบ้านหรือพกติดตัว คือ ยาชิงชนิดแคปซูล ซึ่งเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไว้ใช้เมื่อเกิดอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร ท้องอืด เพื่อ จุกเสียด ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากเมารถ เมาเรือ แต่ควรระมัดระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยโรคนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน และไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบใช้ หากแพ้ควรหยุดยาและพบแพทย์ทันที</p>
ข่าวสด สยามรัฐ	<p>วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว นายชินวรินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ได้กำหนดให้บริการวัคซีน HPV เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นป. 5 จำนวนกว่า 34,000 คน เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. 60 และเข็มที่ 2 ระหว่างเดือน ก.พ. 60-มี.ค. 61 จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและโรงเรียนให้สนับสนุนการให้วัคซีน เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก</p>
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>เพิ่มค่าเหี่ยวยาผู้ประสบภัยจากรถ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ และประกาศใช้มาตั้งแต่ 29 มิ.ย. 60 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการรถพยาบาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ถูกเงิน โดยเทียบเคียงรายการของประกาศฯ กับราคามาตรฐานค่าบริการของ สธ. และกรมบัญชีกลาง ให้ผู้ประสภักย์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้น 29 รายการ นอกจากนี้ ยังศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสภักย์จากรณอกสถานพยาบาลด้วย
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค NMDA -เสนอข่าว สื่อออนไลน์ของชาวเชียงใหม่มีการแชร์เรื่องของกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ช่วยเหลือ น.ส.นันทน์ภัส ทองมณี นักเรียนชั้น ม.4 ที่มีอาการชัก เข้ารักษาที่รพ.แมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ก่อนส่งตัวมารักษาต่อที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และตรวจพบว่าเป็นโรค Anti NMDA หรือภูมิคุ้มกันตัวเองทำลายระบบสื่อประสาทสมอง ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยพบ โดยการรักษาต้องใช้ยา IVIG 5 วัน มีค่าใช้จ่ายวันละ 160,000 บาท และต้องใช้เวลาในการรักษาหลายปี จึงย้ายมารักษาที่รพ.ประสาทเชียงใหม่ เนื่องจากกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งบัตรทองไม่ครอบคลุม โดยตอนนี้เสียค่าใช้จ่ายไปกว่า 300,000 บาท ล่าสุด ตรวจพบว่า มีเนื้องอกที่ตับอ่อนต้องได้รับการผ่าตัด โดยกลุ่มผู้ปกครองมีการแชร์ข้อมูลอาการป่วยดังกล่าว และช่วยกันทำเสื้อ "never give up" เพื่อระดมทุนค่ารักษา ผู้ต้องการช่วยเหลือ สบทบได้ที่บัญชี ด.ญ.นันทน์ภัส ทองมณี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 843-210-729-8
ข่าวช่องวัน	ผู้ป่วยพิการไร้บัตร -เสนอเรื่องของหญิงพิการตั้งแต่กำเนิด ถูกน้ำแกงร้อนลวก รักษาตัวอยู่ที่รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยผู้ป่วยไม่มีสิทธิการรักษา เนื่องจากแม่ไม่ได้แจ้งเกิด ล่าสุด มูลนิธิร่วมร้อยใจไทยได้ประสานความอนุเคราะห์จากรพ.บ้านโป่ง และสังคมสงเคราะห์จ.ราชบุรี ให้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และประสานอำเภอบ้านโป่ง ตรวจสอบประวัติ เพื่อคืนสิทธิคนไทยให้กับผู้ป่วยแล้ว
มติชนออนไลน์	ขอความช่วยเหลือลูกป่วยโรคหัวใจ -เสนอข่าว น.ส.วิไลวรรณ บุญเรือง อายุ 35 ปี ขอความช่วยเหลือลูกชายอายุ 3 เดือน ป่วยเป็นโรคหัวใจ ต้องทำการรักษาตลอดชีวิต ครอบครัวยากจน อาศัยอยู่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เว็บไซต์ thaihealthconsumer.org	จับยาแผนโบราณเถื่อน -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ร่วมกับ สคบ. ตรวจสอบและจับกุมยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์ 2 รายการ ได้แก่ ยาเกษัย ตราพระปิดทวาร และยาสตรีกัลยาณี ตราพระปิดทวาร ผลิตโดยพระธรรมขันต์โอสถ ขอนแก่น แจ้งข้อหาขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้จัดการออนไลน์	โรคไข้หวัดใหญ่ -เสนอข่าว นพ.วรัญญู จ่านองประสาทพร รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า ปีนี้พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 3,500 คน แต่ยังไม่มียุเสียชีวิต ซึ่งช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคสูงขึ้น เรงฉีดวัคซีนป้องกัน 80,000 โดส ให้กลุ่มเสี่ยงฟรี โดยดำเนินการไปแล้ว 40%
เว็บไซต์แนวหน้า	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผบ.มทบ.33 พร้อมกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายกาวิละเชียงใหม่ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือและทำความสะอาด ล้างท่อระบายน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด้วยการโรยทรายอะเบท ให้กับโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ หลังพบ ด.ญ.นภัสสร แก้วมา ชั้นป.5 เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก และยังมีพบนักเรียนในร.ร.ป่วยอีก 2 ราย
ผู้จัดการออนไลน์	ประชุมวิชาการดูแลผู้สูงอายุ -เสนอข่าว รพ.กาฬสินธุ์ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ "ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย" เพื่อยกระดับมาตรฐานดูแลผู้สูงอายุและคุณภาพบริการแก่ประชาชนให้เทียบเท่านานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 60 ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch